
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 25๖๑ 

วันพุธ ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. 25๖๑ เวลา ๑๐.๐0 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 

********************************************** 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 ๑ นายวิเชียร  ไกรวิลาศ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 

๒. นายสาคร   ทัศมาลา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
๓. นายประหยัด  บัวไสว  ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
๔. นายอุทัย  เครือหอม ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
๕. นายบุญช ู  บัวไสว  ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
๖. นายสายชล  กลิ่นอุบล ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
๗. นายอภิสันต์  บัวไสว  ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 
๘. นายแมน  พันธ์หริ่ง  ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 
๙. นายประทีป  เณรตาก้อง        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายวงศกร  บัวไสว   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
๒. นายบุญย้อน  นิลน  าเพชร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
๓. นายปรีชา  รักยิ่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 
๔. นางสาวรัตนา คล้ายจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๕. นางสาวอรุณรัตน์ อรุณสวัสดิ์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

  
รายช่ือผู้ลาประชุม 
 ๑.  นางสมคิด  ยิ มแย้มศรี  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว
  
รายช่ือผู้ขาดประชุม 
 - ไม่มี - 
 

 

 

 

 

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

  เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้นมะพร้าว ผู้มาประชุมที่ลงลายชื่อไว้มีสมาชิกทั้งหมด ๘ คน ถือว่าครบองค์ประชุม ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน
และมีผู้ร่วมประชุม ๕ คน จึงเรียนเชิญประธานสภาฯ ขึ้นท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม แล้ว
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  - ไม่มี -   
ประธานสภาฯ    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่
๓ ครั งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม 25๖๑) 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  ขอให้สมาชิทุกท่านได้ตรวจสอบ ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ ครั งก่อน  
ประธานสภาฯ   ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม 25๖๑ ว่ามี
    ข้อความใดแก้ไขหรือไม่ ถ้าหากไม่มี ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒  ประจ าปี   
                                     พ.ศ. ๒๕๖๑  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

    ๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  
          วาระที่ ๒ และวาระท่ี ๓ 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  ในวาระที่ ๒ (ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้ประชุมพิจารณาร่าง
ประธานสภาฯ   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
     ๒๕๖๑ โดยสรุปผลการประชุมรายละเอียดตามตามเอกสารที่แจ้งให้สมาชิกสภาฯ 
    ทราบแล้วนั น จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติได้สรุปรายละเอียดเพ่ือเสนอต่อ 
    สภาฯ อีกครั งหนึ่ง 

นายแมน  พันธ์หริ่ง  ขอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมารรายจ่าย  
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยก าหนดเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ  
                                           แปรญัตติ ตั งแต่วันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารและ   
                                           สมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอค าแปรญัตติตามเวลาที่สภาฯก าหนด แต่อย่างใด 
     คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือ 
                                           พิจารณารายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ที่ประชุม
    มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมตามรายละเอียดที่แจ้งให้สภาฯ ทราบ 
           / ประธานสภาฯ 

 



- ๒ - 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  ในขั นแปรญัตติ ไม่มีสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหาร ยื่น เสนอแปรญัตติ  และ
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการแปรญัติก็ไม่ได้แปรญัตติแต่อย่างใด คณะกรรมการมีความเห็นให้ 
    คงไว้ตามร่างเดิม 

ทีป่ระชุม   มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ใน 
                                             วาระท่ี ๒ ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  การพิจารณาในวาระที่ ๓ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ขอให้ 
ประธานสภาฯ   เลขานุการสภาฯ ชี แจง 

นายประทีป  เณรตาก้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
เลขานุการสภาฯ   ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ “การพิจารณาร่าง 
    ข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
    ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
     ในการพิจารณาวาระนี  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น 
    ข้อบัญญัติหรือไม”่ 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

    ๓.๒ เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม  
            เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการชี้แจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ   ส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ 

นางสาวรัตนา  คล้ายจันทร์ ตามท่ีได้จัดท าเวทีประชาคม หมุ่ที่ ๑ – ๔ และประชาคมต้นมะพร้าวเพ่ือจัดท า 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั งที่ ๓ พ.ศ. 
    ๒๕๖๑ ดังนี  
     ๑) ซ่อมแซมบ่อพักเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางสนม บัวไสว 
    และสายเนสเลย์ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๙๓,๐๐๐ บาท (เพ่ิมเติม) 
     ๒) ซ่อมแซมถนน คสล.บ้านนาโพธิ์นอกพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้าง 
    งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท (เพ่ิมเติม) 
     ๓) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน  าสายบ้านนาย 
    เสี่ยน หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท (เปลี่ยนแปลง) 
     ๔) ซ่อมแซมท่อระบายน  า คสล.ถนนสายลูกรังสายคลองทิ งน  าหนองไก่ด า 
    หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๘,๖๐๐ บาท (เพ่ิมเติม) 

         /๕) ปรับปรุงพื นห้องเก็บสารส้ม 

 



- ๓ – 
     ๕) ปรับปรุงพื นห้องเก็บสารส้ม คลอรีนและประตูยืดเปิดปืดอาคารผลิต
    น  าประปา อบต.หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๒๕,๖๐๐ บาท (เพ่ิมเติม) 
     ๖) จัดซื อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดหาตู้ล าโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ 
    ส าหรับใช้ในงานราชการนอกพื นที่ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท (เพ่ิมเติม) 
     ๗) จัดซื อครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหา ชั นเหล็กเก็บเอกสาร ๔ ชั น  
    ๔๐ ช่อง จ านวน ๓ ตู้ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท (เพ่ิมเติม) 
นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  ขอให้สมาชิกสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
ประธานสภาฯ   ๒๕๖๑- ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผู้ใดจะอภิปราย 
    หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดย
    พิจารณา ๓ วาระรวด 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบพิจารณา ๓ วาระรวด 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ   ขอเชิญนายกฯ กล่าวชี แจงวาระที่ ๑ รับหลักการ 
ประธานสภาฯ  

นายวงศกร  บัวไสว  ชี แจงหลักการ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม   
นายก อบต.ต้นมะพร้าว  เปลี่ยนแปลง ครั งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ มาพร้อมในเอกสารแล้วขอให้ที่ประชุม 
    พิจารณารายละเอียดด้วย 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับหลักการการร่างแผน 
ประธานสภาฯ   พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั งที่ ๓ พ.ศ. 
    ๒๕๖๑ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในวาระท่ี ๑ รับหลักการ 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  เมื่อที่ประชุมรับหลักการแล้วจึงขอน าสู่การพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้สมาชิกทุก 
ประธานสภาฯ   ท่านเป็นกรรมการเต็มสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติ แก้ไข เพ่ิมเติม หรือ
    ตัดทอนหรือไม ่

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกขอแปรญัตติ 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ จะน าสู่วาระท่ี ๓ เพ่ือลงมติ 
ประธานสภาฯ    

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  ขอมติเห็นชอบเพื่อตราเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลง ครั งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ 

         /๓.๓ พิจารณารับมอบเครื่องพิมพ์.... 

 



- ๔ – 

    ๓.๓ พิจารณารับมอบเครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน ๓ เครื่อง 

นายประทีป  เณรตาก้อง  สืบเนื่องจากผู้ประกอบการมีความประสงค์มอบครุภัณฑ์เครื่องปริ นเตอร์ 
ปลัด อบต.   (Printer)  จ านวน ๓ เครื่อง เพ่ือเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    ต้นมะพร้าว โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ดังนี  
         ๑) มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ท Epson L360 
     - ความละเอียดในการพิมพ์ 5,760 x 1,440  dpi 
     - พิมพ์งานแบบร่างด้วยความเร็วขาวด า ๓๓ แผ่น/นาที  สี ๑๕ แผ่น/นาที
     - ความเร็วถ่ายเอกสารขาวด า ๕ วินาที /ส าเนาสี ๑๐ วินาที 
     - ความละเอียดสแกนสูงสุด 600 x 1,200 dpi 
          ๒) เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson L565 
     -  ความละเอียดในการพิมพ์ 5,760 x 1,440 dpi 
     - ความเร็วในการพิมพ์ ๑๕ แผ่น/นาที (สี) ๓๓ แผ่นต่อนาที (ขาวด า) 
     - ระบบหมึก 4 – color 
           ๓) เครื่องพิมพ์ cannon pixmag 1000 + อิงค์แท็งค์ 
     -  ความละเอียดในการพิมพ์ 4,800 x 1,200 dpi 

     ตามระเบียบฯ ก าหนดกรณีท่ีมีผู้อุทิศครุภัณฑ์ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วย
    การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือมอบให้เป็นผู้ดูแล ถ้าการกระท านั้นมีเงื่อนไขหรือมี 
    ภาระติดพันจะรับมอบพัสดุนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ จะเป็นว่า 
    เครื่องปริ นเตอร์ จ านวน ๓ เครื่อง ได้ผ่านการใช้งานมาแล้วประมาณ ๑ ปี  
    แต่มีสภาพดี พร้อมใช้งาน จึงขอให้สภาฯ พิจารณา 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์  
ประธานสภาฯ   เครื่องปริ นเตอร์ จ านวน ๓ เครื่อง 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง อ่ืนๆ  

นายสายชล  กลิ่นอุบล  ขอแจ้งปัญหาการทิ้งขยะ  ตั้งแต่บ่อประปาหนองไก่ด า หมู่ที่ ๒ จนถึง 
ส.อบต.หมู่ที่ ๒   เขตต าบลหนองปรง มีคนน าขยะไปท้ิงบริเวณริมคลองชลประทานตลอดสาย 
    เป็นจ านวนมาก 

นายวงศกร  บัวไสว  จะเร่งด าเนินการติดป้ายเตือน 
นายก อบต.ต้นมะพร้าว  
           /นายบุญชู...... 

 



  

 

 - ๕ – 

นายบุญชู  บัวไสว  ขอเสนอเรื่องการจัดซื อรถขยะ เพ่ือจัดเก็บขยะภายในต าบล  
ส.อบต.หมู่ที่ ๒    

นายวงศกร  บัวไสว  ตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องการบริหารจัดการขยะมุ่งเน้นให้มีการคัดแยกขยะ
นายก อบต.ต้นมะพร้าว  โดยสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ  
    การจัดซื อรถขยะเป็นการแก้ไขปัญหาปลายเหตุ ซึ่งการด าเนินการต้องใช้ 
    งบประมาณจ านวนมาก มีค่าจ้างบุคลากร ค่าสถานที่ทิ งขยะ ค่าจัดซื อรถขยะ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายประทีป  เณรตาก้อง  เนื่องจากสมัยประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ก าหนดไว้ตั งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม 
ปลัด อบต.   ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จะสิ น 
    ปีงบประมาณซึ่งมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ือ
    พิจารณาเพ่ิมเติมงบประมาณโครงการก่อสร้างสายบ้านนายเสี่ยน หมู่ที่ ๑ ซึ่งมีการ
    ประมาณราคาคลาดเคลื่อน และจ าเป็นต้องพิจารณากันเงินงบประมาณส าหรับ 
    โครงการที่ไม่สามารถก่อหนี ผูกพันได้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จึงขอให้  
    สภาฯ พิจารณาก าหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั งที่ ๒ 

ที่ประชุม   มีมติก าหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๒ กันยายน 
    ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 

นายวิเชียร  ไกรวิลาศ  มีสมาชิกท่านอ่ืนมีเรื่องเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ   

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 

     (นายประทีป  เณรตาก้อง) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว  
                                                       ผู้จดรายงานการประชุม 

 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ 
           ( นายสาคร  ทัศมาลา) 
 
(ลงชื่อ)    กรรมการ 
           ( นายอภิสันต์  บัวไสว) 

(ลงชื่อ)    กรรมการ  ลงชื่อ  



              (นายแมน  พันธุ์หริ่ง)                      ( นายวิเชียร  ไกรวิลาศ) 
                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว 

       
  
 
 

 
 

      
 
   

 
   

 
       
 
   
   
   
  
 

 


